

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ
về thể dục - thể thao đến năm 2020

Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị “*về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục - thể thao đến năm 2020*”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết nghị:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP
THỂ DỤC - THỂ THAO

Thời gian qua, quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng về lãnh đạo phát triển thể dục - thể thao, với nhiều nỗ lực, sự nghiệp thể dục - thể thao trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển khá toàn diện.

Phong trào thể dục - thể thao quần chúng phát triển với nhiều hình thức đa dạng, hướng mạnh về cơ sở và mở rộng đến nhiều đối tượng, nhất là cán bộ, viên chức, thanh thiếu niên, lực lượng vũ trang, người cao tuổi. Cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” triển khai sâu rộng, được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Số người tham gia luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên tăng nhanh từ 16,36% năm 2003, nay tăng lên 26,1%. Công tác giáo dục thể chất trong trường học có bước chuyển biến đáng kể. Đã có trên 90% số trường đủ giáo viên thể chất chuẩn, 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có giáo viên chuyên trách thể dục; 100% trường học bảo đảm chương trình nội khóa và thể dục - thể thao cho học sinh.

Thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư, phát huy tiềm năng thế mạnh. Nhiều thời điểm, tỉnh đã có những vận động viên xuất sắc ở các bộ môn cờ vua, điền kinh, karatedo, bơi lội... đóng góp thành tích cho thể thao

Việt Nam trong các kỳ thi đấu khu vực và quốc tế, nhất là trong các kỳ Seagame 21 (năm 2001) và 22 (năm 2003)...

Đội ngũ cán bộ thể dục - thể thao được tăng cường về số lượng và từng bước nâng cao về trình độ, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, phối hợp với các ngành và tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao ở các cấp.

Hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật thể dục - thể thao phục vụ nhu cầu luyện tập, giải trí của các tầng lớp nhân dân ngày càng được tăng cường. Nhiều công trình thể dục - thể thao hiện đại được xây dựng phục vụ việc tổ chức các giải thi đấu thể thao tầm quốc gia, khu vực và quốc tế, nhất là giai đoạn tỉnh đăng cai Hội khoẻ Phù đổng toàn quốc lần thứ VI (năm 2004).

Xã hội hoá hoạt động thể dục - thể thao được đẩy mạnh và mở rộng, thu hút thêm nhiều nguồn lực của xã hội cho sự phát triển thể dục - thể thao. Các mô hình câu lạc bộ thể dục - thể thao, câu lạc bộ văn hoá - thể thao, trung tâm văn hoá - thể thao, nhà văn hoá - thể thao, cụm văn hoá - thể thao, các sân tập, nhà tập, các điểm vui chơi của trẻ em được hình thành ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học.

Đã đăng cai và tổ chức thành công nhiều giải thể thao tầm quốc gia, khu vực và quốc tế. Nhiều hoạt động thể thao, các giải thi đấu thể thao quần chúng được tổ chức trong dịp Tết cổ truyền, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Chú trọng đúng mức việc bảo tồn, phát huy các bộ môn thể thao truyền thống giàu bản sắc văn hóa của các vùng miền trong tỉnh, như: vật, bắn nỏ, đua trái, đua ghe, đẩy gậy...

Kết quả trên đã góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; là cơ sở để tỉnh trở thành một trong những trung tâm thể dục - thể thao mạnh của khu vực miền Trung.

Có được kết quả trên là do đời sống tinh thần và vật chất của các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục - thể thao; sự tham gia tích cực và hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự nghiệp thể dục - thể thao của tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Phong trào thể dục - thể thao quần chúng

phát triển chưa đồng đều ở các địa phương, vùng miền và đối tượng. Thể dục - thể thao trong trường học chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và làm nền tảng cho thể thao thành tích cao; còn thiếu sân chơi, bãi tập và các phương tiện phục vụ dạy và học. Thể thao thành tích cao chưa bền vững, không duy trì được thứ hạng cao và thành tích thi đấu, nhất là ở các giải khu vực, quốc tế. **Đội bóng đá Huda Hué sau một năm được thăng hạng chuyên nghiệp, đã tụt xuống hạng Nhất, mang lại sa sút lớn, phải tụt xuống hạng Nhì...** Hệ thống đào tạo vận động viên trẻ chưa có khâu đột phá cơ bản. Cơ sở vật chất được tăng cường, song chưa đáp ứng yêu cầu. Việc sử dụng và phát huy cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục - thể thao ở một số nơi chưa hiệu quả; các thiết chế về thể dục - thể thao ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn ít ỏi. Đội ngũ cán bộ thể dục - thể thao ở cấp cơ sở còn mỏng, thiếu được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển.

* *Nguyên nhân* của những hạn chế trên là do tổ chức bộ máy chưa ổn định. Một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở thiếu quan tâm và đầu tư chưa đúng mức cho công tác thể dục - thể thao. Điều kiện đầu tư, nhất là đầu tư cho thể thao thành tích cao và đội bóng đá còn khó khăn. Chưa có chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và quản lý, điều hành phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao. Việc triển khai quy hoạch phát triển thể dục - thể thao còn chậm. Một số chính sách, chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên không phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng cho vận động viên. Còn thiếu biện pháp phù hợp để đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động thể dục - thể thao, mở rộng giao lưu và nâng cao năng lực tổ chức các giải thi đấu.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỂ DỤC - THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020

1. Quan điểm

Quan triệt quan điểm Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao của tỉnh một cách bền vững, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư kinh phí, đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển đồng bộ cả thể dục - thể thao trong trường học, thể thao quần chúng cùng với phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp.

Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao gắn với du lịch, văn hóa, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, quảng bá văn hóa tiềm năng thể mạnh, nâng cao vị thế của tỉnh, tạo điều kiện để hội nhập và phát triển.

2. Mục tiêu

Hoàn thiện bộ máy tổ chức, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất làm nền tảng để phát triển mạnh mẽ, bền vững sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2020, có 40% dân số tham gia tập thể dục thể thao; 90% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; 55 - 60% trường học có sân chơi, bãi tập; 80 - 90% huyện, thị xã có sân vận động, nhà tập, bể bơi.

Phấn đấu đưa thể dục - thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế luôn là một trong những tỉnh nằm trong tốp đầu khu vực miền Trung và đạt thứ hạng 15 - 20 của cả nước; thể thao thành tích cao nằm trong tốp 10 của cả nước.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể dục - thể thao trong trường học

Thực sự xem thể dục - thể thao trường học là bộ phận quan trọng của phong trào thể dục - thể thao, một mặt của giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh, sinh viên. Từ đó có sự quan tâm đầu tư đúng mức.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể dục - thể thao trong trường học, bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản của học sinh, sinh viên, góp phần phát hiện, đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao cho tỉnh.

Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, xây dựng các loại hình câu lạc bộ thể thao trường học, khuyến khích các hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao, nhất là các môn có lợi thế. Duy trì và tổ chức tốt các giải thể thao và Hội khoẻ Phù Đổng trong trường học.

Thực hiện việc đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục thể chất, gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khoẻ và kỹ năng sống của học sinh, sinh viên.

Ngành giáo dục - đào tạo phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động thể dục - thể thao trường học; phối hợp với Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên thể dục - thể thao cho các trường học trong tỉnh.

3.2. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục - thể thao quần chúng

Duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*”, vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các hình thức tổ chức tập luyện thể dục - thể thao ở cơ sở. Tuyên truyền vận động để mỗi người dân chọn cho mình một môn thể thao, một hình thức tập luyện phù hợp để rèn luyện sức khoẻ. Phát triển phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong công nhân viên chức.

Gắn việc chỉ đạo phát triển phong trào thể dục - thể thao với cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*”, chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng cơ quan văn hoá.

Chú trọng phát triển thể dục - thể thao trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong việc phát triển thể dục - thể thao của nhân dân trên từng địa bàn, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp, lồng ghép các hoạt động thể dục - thể thao với các hoạt động văn hoá, lễ hội, du lịch, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Phát triển các bộ môn thể thao phục vụ phát triển du lịch. Bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc đặc trưng ở các địa phương, các hình thức và phương pháp cổ truyền rèn luyện sức khoẻ.

Tăng cường phối hợp giữa ngành thể dục - thể thao với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là các ngành giáo dục - đào tạo, y tế, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... trong việc tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao.

3.3. Nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể thao, góp phần phát triển thể thao thành tích cao

Xây dựng chiến lược phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020 nhằm phát triển thể thao thành tích cao ổn định, vững chắc; đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn cao; phấn đấu đạt thứ hạng cao, là một trong mười đơn vị dẫn đầu trong các kỳ Đại hội thể dục - thể thao toàn quốc. Đóng góp nhiều vận động viên cho các đội tuyển quốc gia và phấn đấu đạt thành tích cao tại các giải thể thao khu vực Đông Nam Á, châu Á và quốc tế.

Dành nguồn lực thích đáng để hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao, gắn kết đào tạo các tuyến, các lớp kế cận làm tiền đề để duy trì, phát triển thành tích thể thao ở các bộ môn có tiềm năng và lợi thế.

Xây dựng Trung tâm huấn luyện, đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao cấp tỉnh. Cùng cố phát triển các lớp năng khiếu với quy mô phù hợp để phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu và tài năng thể dục - thể thao.

Tranh thủ sự giúp đỡ của các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, phối hợp với các tỉnh có thế mạnh từng môn thể thao để đào tạo vận động viên.

Cử các huấn luyện viên tham gia các khoá học, bồi dưỡng nâng cao trình độ và cập nhật những kiến thức mới; tạo điều kiện thuận lợi cho các huấn luyện viên, vận động viên có năng lực và triển vọng ra nước ngoài học tập và tập luyện để nâng cao trình độ huấn luyện và thành tích thi đấu.

Có chính sách thu hút những huấn luyện viên, vận động viên giỏi trong nước và nước ngoài cho các môn thể thao trọng điểm, có thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là môn bóng đá.

Xây dựng quy hoạch dài hạn phát triển bóng đá của tỉnh. Tăng cường kinh phí đầu tư cho bộ môn bóng đá để duy trì thường xuyên các tuyến U13, U15, U17, U19, U21 và đội bóng đá Huế. Khuyến khích, vận động các doanh nghiệp tiếp nhận và đầu tư đội bóng đá Huế theo hướng câu lạc bộ chuyên nghiệp để đội bóng sớm thăng hạng, lên tham gia giải bóng đá hạng nhất trước năm 2015 và giải bóng đá chuyên nghiệp chậm nhất vào năm 2020.

Có chính sách về chế độ dinh dưỡng cho vận động viên thể thao thành tích cao phù hợp với thực tiễn. Có chính sách ưu đãi về lương, thưởng, học tập, bố trí việc làm, chữa trị chấn thương cho các huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc, tiêu biểu.

3.4. Đẩy mạnh xã hội hóa thể dục - thể thao, huy động mọi nguồn lực để phát triển vững chắc thể dục - thể thao

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa thể dục - thể thao trên cơ sở đổi mới quản lý nhà nước, khai thác mọi nguồn lực về thể dục - thể thao. Cùng với nguồn kinh phí của nhà nước, vận động các nguồn tài trợ khác để phát triển cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động thi đấu, biểu diễn, phát triển sâu rộng và đều khắp phong trào thể dục - thể thao.

Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các liên đoàn, hội thể thao quần chúng, các câu lạc bộ thể dục - thể thao trong và ngoài

công lập. Nâng cao năng lực tự chủ và tự quản về tài chính của các câu lạc bộ, liên đoàn, hiệp hội thể dục - thể thao.

Khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ thể dục - thể thao, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao với các hình thức sở hữu khác nhau.

Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao với các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động thể dục - thể thao, thu hút mọi nguồn lực tham gia phát triển thể dục - thể thao.

3.5. Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà nước về thể dục - thể thao

Củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về thể dục - thể thao từ tỉnh đến cơ sở phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới theo quy định của Chính phủ. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về thể dục - thể thao ở các cấp. Tập trung nâng cao năng lực quản lý và tổ chức điều hành các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong tổ chức và điều hành các hoạt động thể dục - thể thao; tạo hành lang pháp lý phù hợp để thu hút mọi nguồn lực tham gia phát triển thể dục - thể thao.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, trọng tài về thể dục - thể thao ở các cấp để làm tốt việc hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thể dục - thể thao quần chúng ở cơ sở.

Thực hiện phân cấp quản lý thể dục - thể thao cho các liên đoàn, các trung tâm thể dục - thể thao của các huyện, thị, Thành, coi đây là khâu đột phá để tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng trong nhân dân và toàn xã hội để phát triển thể dục - thể thao, đặc biệt là thể thao thành tích cao.

Mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác, liên kết với các ngành, trung tâm thể thao mạnh trong nước và quốc tế để đào tạo vận động viên, huấn luyện viên, xây dựng cơ sở vật chất cho thể dục - thể thao.

Đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm tạo cơ hội thi đấu cọ xát, học hỏi, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, thành tích thi đấu và tăng cường các mối quan hệ quảng bá hình ảnh của tỉnh đối với các địa phương và các quốc gia.

3.6. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền

Nâng cao năng lực và trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể đối với công tác thể dục - thể thao. Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về công tác thể dục - thể thao, trên cơ sở đó có giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể dục - thể thao ở từng địa phương, đơn vị.

Chăm lo xây dựng tổ chức, bố trí cán bộ có phẩm chất và năng lực để lãnh đạo, quản lý công tác thể dục - thể thao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo thực hiện tốt quy hoạch phát triển thể dục - thể thao của tỉnh; quy hoạch đất và nguồn lực để xây dựng các cơ sở tập luyện thể dục - thể thao ở xã, phường, thị trấn gắn với trường học; hỗ trợ phát triển thể dục - thể thao ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác thể dục - thể thao. Chú trọng đến các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, nhằm khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện thân thể trong nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào phát triển thể dục - thể thao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; xây dựng Đề án phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; Đề án tổng thể về phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong trường học.

2. Các huyện ủy, thị ủy và Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt Nghị quyết Chương trình hành động này đến tận cơ sở, đoàn viên, hội viên; xây dựng chương trình hành động để thực hiện, phát động toàn dân rèn luyện thân thể, tham gia luyện tập thể dục - thể thao.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các ban, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, báo cáo tình hình và đề xuất ý kiến bổ sung, điều chỉnh các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao của tỉnh.

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị;
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Văn phòng TW Đảng;
- UBKT Trung ương; (để b/c)
- Ban Tổ chức TW;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ban Dân vận TW;
- Đảng ủy BTL QK 4;
- Các vụ của các ban TW Đảng tại T26;
- Các đảng đoàn, BCS đảng;
- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy;
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các đ/c Tỉnh ủy viên;
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện